

ข่าวที่ 62 / วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าตีวงเข้ม!!! ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการจัดอบรมโครงการ “ถึงจุดหมายปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง” รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะ กำหนดจัดอบรมปีนี้ 9 รุ่น

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สาเหตุของอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่พร้อมของตัวรถ และเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายปีแห่งความปลอดภัย เพื่อให้ “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจึงจัดโครงการ “ถึงจุดหมายปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง” ขึ้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และใส่ใจการบริการ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะให้สามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดยกำหนดจัดอบรมในปีี้ จำนวน 9 รุ่น ๆ ละ 150 คน ทั้งนี้ จากการจัดอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ไม่ประจำทาง และนักวิชาการขนส่งให้ความสนใจเข้าอบรม เป็นอย่างมาก มีจำนวนถึง 187 คน กำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถจาก 8 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

นายพงษ์ไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหลากหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของรถเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการหมั่นดูแลบำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โครงการควบคุมการเสพสุราของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (มาตรการควบคุมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์) โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ เพื่อสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการควบคุมรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด โดยเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบผู้ประจำรถ เพื่อควบคุมจำนวนชั่วโมงการทำงานและการใช้ความเร็วของผู้ขับรถด้านผู้ประกอบการ ได้สั่งให้ผู้ประกอบการ บขส., ขสมก. และเจ้าของรถร่วมบริการ ควบคุมดูแลคนขับรถให้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและใส่ใจการให้บริการประชาชนด้วย ทั้งนี้ โครงการ “ถึงจุดหมายปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมการขนส่งทางบกที่จัดขึ้น โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนการให้บริการ คาดว่าโครงการ “ถึงจุดหมายปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง” จะช่วยกระตุ้นเตือนให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการจัดอบรมในรุ่นที่ 3 กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 4 กำหนดจัดอบรมในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการขนส่งต้องใส่ใจและกวดขันพนักงานขับรถ และตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ใช้งานให้มีความมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากตรวจพบผู้ประกอบการขนส่ง ผ่าฝืนที่ไม่ควบคุมกวดขันและดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย “พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง” รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

-----

ธารทิพย์ ขาว / พิมพ์